

ความมาก

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๗๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ แจกกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง สอบถามว่า กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ และได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้ว แต่ผลการพัฒนายังมีอายุไม่ครบ ๕ ปี จะสามารถใช้ผลการพัฒนาเดิมมาใช้ในการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญได้หรือไม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งทั้งสองระดับวิทยฐานะ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้ว หากจะขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ก็จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญอีกครั้ง ไม่สามารถนำผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้งที่ใช้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแล้ว มาใช้ในการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญได้ แม้ว่าผลการพัฒนาเดิมจะมีอายุไม่ครบ ๕ ปีก็ตาม ทั้งนี้ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมิน ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญแต่ละตำแหน่ง ก็สามารถยื่นคำขอรับการประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ เป็นการพัฒนาตามหลักสูตรซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ประกอบกับ กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ หลังวันที่มีผลให้ได้รับการแต่งตั้ง (หลังวันส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์) จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ และจะสามารถได้รับแต่งตั้งโดยให้มีผลได้ในวันที่มีคุณสมบัติครบ คือวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ดังนั้น ผู้ที่จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ จึงควรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ก่อนยื่นคำขอรับการประเมิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕